



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
27 กันยายน 2562



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการของ สธ.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (จส.100, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก)

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า สถานการณ์โควิด 19 ทั่วโลกยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นต่อวันประมาณ 300,000 คน หลายประเทศเกิดการระบาดระลอกที่ 2 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการรวมกลุ่มคนจำนวนมากและพฤติกรรมเสี่ยง สะท้อนให้เห็นว่าหากละเลยการป้องกันตนเอง อาจทำให้เกิดการแพร่ระบาดในประเทศได้อีก เนื่องจากอาจมีผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการปะปนอยู่ในชุมชน สังคม ขอให้คำนึงถึงที่เพิ่มขึ้นจากต่างประเทศมาเป็นบทเรียน และป้องกันตนเองตามมาตรการที่แนะนำไว้ สำคัญที่สุดคือ การสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่ในที่สาธารณะ เลี่ยงการรวมกลุ่มขนาดใหญ่ สถานที่แออัด ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่างระหว่างผู้อื่นเท่าที่ทำได้ และลงทะเบียนเข้าออกสถานที่ที่ใช้บริการผ่านไทยชนะทุกครั้ง หากป่วยขอให้หยุดบ้านและรักษาตัวให้หาย เพื่อความปลอดภัยของตนเอง คนในครอบครัว ชุมชน สังคม รวมถึงลดความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการแพร่ระบาดในประเทศระลอกที่ 2

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-นพ.สุริยะ คูหะรัตน์ นพ.สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ได้จัดเสวนาที่ อ.หัวหิน เรื่อง การสร้างความตื่นตระหนกหรือสร้างความมั่นใจ เพื่อเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ภายใต้ความปลอดภัยจาก COVID-19 ก่อนจะมีวันหยุดยาวในช่วงสิ้นปีนี้ และรองรับนโยบายเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล โดยมีผู้ประกอบการโรงแรม บ้านพัก ร้านอาหาร และผู้นำชุมชนกว่า 100 คน เข้าร่วมรับฟังที่ห้องประชุม รพ.หัวหิน

มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, มติชน, เดลินิวส์, สยามรัฐ, สยามกีฬา, ข่าวสด) เว็บไซต์ (คมชัดลึก, มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ข่าวสด, บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, ประชาไท, แนวหน้า, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ประชาไท, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, สำนักข่าวอิศรา, thainews, one31, js.100, mcot, mthai, newtv, acnews, nationtv, innnews, springnews, tnnthailand, thansettakij, nationweekend, businesstoday, bluechipthai, sanook, kapook, thebankokinsight, workpointtoday)

-ศบค.รายงานสถานการณ์วันที่ 26 ก.ย. 2563 พบผู้ป่วยรายใหม่ 3 ราย เป็นคนไทยที่เดินทางมาจากประเทศลักเซมเบิร์ก ตุรกี และแอลเบเนีย ผู้ป่วยสะสม 3,522 ราย รักษาหายเพิ่ม 2 ราย รวมรักษาหาย 3,362 ราย ยังรักษาในรพ. 101 ราย ผู้เสียชีวิตสะสม 59 ราย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, ข่าวสด, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, โพสต์ทูเดย์, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, บ้านเมือง, สยามรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, nationweekend)

-พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ กล่าวถ้อยแถลงในการอภิปรายทั่วไปของการประชุมสภาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 75 ยืนยันไทยพร้อมสนับสนุนสหประชาชาติเพื่อรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมสนับสนุนการพัฒนาวัคซีนโควิด 19 โดยเห็นว่าวัคซีนและยารักษาโรคโควิด 19 ควรต้องเป็นสินค้าสาธารณะระดับโลกที่ทุกประเทศได้รับสิทธิในการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมกัน โดยสหประชาชาติจำเป็นต้องมีบทบาทนำในเรื่องนี้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, จส.100, sentangsedtee

-สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยให้ความมั่นใจว่า การบังคับใช้มาตรการด้านการบินอย่างเข้มงวด ทั้งสนามบิน การปฏิบัติการบินเส้นทางทั้งในและระหว่างประเทศ ระหว่างสถานการณ์โควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ

-ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) คัดเลือก 10 ปรากฏการณ์คุณธรรมของสังคมไทยในสถานการณ์โควิด 19 ดังนี้ 1.วินัยและคุณธรรมของคนไทย ฝ่าวิกฤตโควิด 19 2.แพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ เสียสละทุ่มเทมากกว่าคำว่าหน้าที่ 3.สร้างนวัตกรรมสู้โควิด-โดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4.พลังสาธารณสุขจิตอาสา (อสม.) 5.การแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างชุมชน-ชาวแลกปลาและขนส่งโดยกองทัพอากาศ 6.โครงการเชฟจิตอาสา Chef Cares อาหารที่ดีเพื่อทีมแพทย์ 7.การดูแลนักท่องเที่ยวที่ตกค้าง- วัตไม่ขาว จ.ภูเก็ต และสื่อฝรั่งเศสตีข่าว 2 ครอบครัวหนีโควิดมีความสุขกับการกักตัวอยู่บนเกาะสมุยเมืองสวรรค์ 8.พระพยอมเปิดวัดช่วยจ้างงาน สร้างรายได้ให้ประชาชน 9.ตู้ปันสุข-หยิบแต่พอดี ถ้าทำนมมีไส้ตู้แบ่งปัน 10.ผู้ว่าราชการจังหวัดโล่งใจจากโรงจมน้ำช่วยประชาชน โดยศูนย์ฯ จะจัดทำคลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ทางสื่อทั้งในและต่างประเทศต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์

-ด่านพรมแดนบูกิตกกายูตี้ม รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย ตรงข้ามกับด่านพรมแดนสะเดา เปิดให้เดินทางเข้าออกได้ตามปกติเป็นวันแรก พบคนไทยที่ลงทะเบียนกับสถานกงสุลไทยในมาเลเซีย 14 คน ทอยอยเดินทางกลับมาตั้งแต่เช้า โดยทุกคนต้องผ่านการคัดกรองและเข้าสู่การกักตัว 14 วัน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์

-กรมประชาสัมพันธ์ เดินหน้าสร้างเครือข่าย อสม. เฝ้าระวังข่าวปลอม ชีวิตวิถีใหม่ New Normal เพื่อคัดกรองและสกัดกั้นข่าวปลอมทางสื่อออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประเด็นข่าว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์โพสท์ทูเดย์

-รองผู้ว่าฯ กายจนบุรี ย้ำประชาชนรักษาวินัยและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-ไปรษณีย์ไทย ร่วมบันทึกเหตุการณ์โรคโควิด-19 บนแสตมป์ สะท้อนภาพคนไทยร่วมใจฝ่าวิกฤต ก้าวสู่ชีวิตวิถีใหม่ เชิดชู "อสม." ภูมิใจความสำเร็จ จำนวนพิมพ์ 400,000 ชุด เริ่มจำหน่าย 14 ส.ค. 2563

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์, ไทยโพสต์, newtv.

-นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ทิศทางการค้าไทย ก้าวไกลในตลาดโลก” ตอนหนึ่งว่า ได้นำก.พาณิชย์ ก.เกษตรฯ ก.สาธารณสุข และก.มหาดไทย ทำข้อตกลงร่วมกับเอกชนในการควบคุมกำกับดูแลการผลิตอาหารให้มีความปลอดภัยและยอมรับได้ว่า COVID FREE และมีการออกใบรับรองจากราชการ เพื่อผู้ส่งออกนำไปแสดงกับผู้นำเข้าในแต่ละประเทศ เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้สินค้าและอาหารไทยก้าวไกลในตลาดโลก

ประเด็นผลกระทบ

1.เปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวแบบพิเศษ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, ข่าวสด, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, คมชัดลึก, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, สยามรัฐ, สำนักข่าวอินโฟเควสท์, สำนักข่าวไทย, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, กรมประชาสัมพันธ์, จส.100, thestandard, thebangkokinsight, thaiquote, innnews, sanook, kapook, mthai, thaigov, thaiPBS)

-น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า ขณะนี้การท่องเที่ยวฯ สธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เตรียมความพร้อมในการเปิดรับนักท่องเที่ยว Special Tourist VISA (STV) ไว้แล้ว เมื่อถึงเวลาจะเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ โดยมีมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดอย่างรัดกุม มีข้อปฏิบัติก่อนการเดินทางเข้าประเทศและเมื่อถึงไทยจะต้องมีการกักตัว 14 วัน คาดว่าจะเข้ามีการหารือในศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 อีกครั้ง 28 ก.ย. นี้ โดยนักท่องเที่ยวประเภท STV จะเดินทางด้วยเครื่องบินเช่าเหมาลำขนาดเล็ก หรือเครื่องบินส่วนตัว ทุกเที่ยวบินจะต้องผ่านความเห็นชอบจาก ศปก.กต. หรือ ศปก.ศบค. ขอให้ประชาชนมั่นใจระบบป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของไทยว่าไม่เสี่ยงต่อการระบาดระลอก 2 นอกจากนี้ ชาวต่างประเทศที่อยู่ในประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำและยังไม่ได้ติดเชื้อโควิด 19 มีความประสงค์เดินทางมาท่องเที่ยวและใช้ชีวิตพร้อมครอบครัวแบบพำนักระยะยาวในประเทศไทย เพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อที่ระบาดในประเทศต่างๆ จึงเป็นโอกาสของไทยที่ฟื้นฟูเศรษฐกิจ

2.ชี้แจง 2 ลูกเรือกักตัวไม่ครบ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กล่าวถึงผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายใหม่ 2 คน ที่เป็นลูกเรือชาวเยอรมันเดินทางกลับไปลักเซมเบิร์ก และชาวตุรกีกลับประเทศตุรกี ว่า ทั้ง 2 คนเป็นลูกเรือขนส่งสินค้าที่เข้ามาในประเทศไทยและเข้าพักในโรงแรมทางเลือกเป็นระยะเวลาสั้นๆ แต่ไทยมีมาตรการตรวจหาเชื้อทุกราย ทำให้พบเชื้อในลูกเรือทั้ง 2 คนที่เดินทางกลับไปยังประเทศต้นทางแล้ว โดยไม่แสดงอาการทั้งคู่ ระหว่างที่กักตัวปฏิบัติตามมาตรการอย่างเข้มข้น ไทยได้ส่งผลตรวจของทั้ง 2 คนไปยังประเทศต้นทางให้ทราบแล้ว โดยทั้ง 2 คนเป็นลูกเรือขนส่งสินค้ามีเที่ยวบินเฉพาะ ไม่มีผู้โดยสารร่วมทาง

3.ข้อเสนอลดเวลาการกักกันโรค

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กล่าวถึงแนวคิดลดระยะเวลาในการกักตัวนักท่องเที่ยว ว่า ขณะนี้หลายประเทศเริ่มลดจำนวนวันในการกักตัวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและลดค่าใช้จ่ายในการกักตัว สำหรับประเทศไทยอยู่ระหว่างศึกษาและหาข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญก่อนให้ความเห็นว่าจะสามารถลดวันกักตัวได้หรือไม่ รวมถึงเตรียมวางมาตรการหากจะต้องลดวันในการกักตัว

4.ตรวจสอบแพปลานำเข้า

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ประชาชาติธุรกิจ, เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ

-นายสมพร สมุทรโสภาคกุล ประธานกรรมการสหกรณ์ประมงแม่กลอง จ.สมุทรสงคราม เผยว่า ตั้งแต่ 23 ก.ย. 2563 ที่สหกรณ์ประมงฯ ไม่อนุญาตให้นำเข้าสัตว์น้ำจากประเทศเมียนมาเข้ามาขายในตลาดปลาสหกรณ์ประมงแม่กลอง มีแพปลาบางรายซึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์ยังรับซื้อสัตว์น้ำจากเมียนมาแต่นำไปขายนอกพื้นที่ตลาดปลาสหกรณ์ ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของประมงจังหวัด และสสจ. ต้องไปดูแลเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคและคนขาย

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ข่าวสด, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ข่าวสด, คมชัดลึก, อินโฟเควสท์, แนวหน้า, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, สำนักข่าวไทย, กรมประชาสัมพันธ์, XinhuaThai, thaiPBS, tnnthailand, thebangkokinsight, workpointtoday)

- เมียนมา ทางการเมียวดี เข้มงวดให้ประชาชนใส่หน้ากากอนามัยหลังมีผู้เสียชีวิต 1 ราย และพบเชื้ออีก 1 ราย หากไม่ปฏิบัติตามจะถูกดำเนินคดีและปรับ 5,000 จ๊าด ด้านองชานซูจีเตือนประชาชนเลี่ยงใช้ชีวิตในบ้านรักษาโรคโควิด 19

-อังกฤษ ผู้ติดเชื้อใหม่ 6,874 ราย ผู้เสียชีวิต 41,936 ราย มากที่สุดในทวีปยุโรป

-ฟิลิปปินส์ ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,630 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 299,361 ราย สูงสุดในอาเซียน

ประเด็นข่าว

- ญี่ปุ่น เปิดให้ต่างชาติเข้าประเทศได้ เน้นนักธุรกิจและนักศึกษาเป็นกลุ่มแรก แต่ย้งจำกัดวันละ 1,000 คน เริ่ม 1 ต.ค.นี้
- อิสราเอล มีคำสั่งให้ธุรกิจที่ไม่จำเป็นปิดให้บริการ และให้ประชาชนใช้ชีวิตในรัศมี 1 กม.จากบ้าน อย่างน้อย 2 สัปดาห์
- เกาหลีใต้ ติดเชื้อโควิดต่ำสุดในรอบ 44 วัน เป็นผลจากการคุมเข้มมาตรการเว้นระยะห่าง
- สเปน การระบาดระลอก 2 ติดเชื้อรายใหม่วันเดียวกว่า 1.2 หมื่นราย ยอดสะสมเกิน 7 แสนราย มากสุดในยุโรปตะวันตก
- อิหร่าน ออกคำสั่งให้หลายจังหวัดบังคับใช้มาตรการล็อกดาวน์ เพื่อยับยั้งจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
- นิวซีแลนด์ ยกเลิกมาตรการล็อกดาวน์ ยกเว้นเมืองโอ๊คแลนด์ที่ยังเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาด และยกเลิกข้อบังคับให้ประชาชนชาวต่างชาติสวมหน้ากากอนามัยในที่สาธารณะ
- สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อ 32.7 ล้านราย เสียชีวิตกว่า 994,000 ราย โดยสหรัฐฯ พบผู้ติดเชื้อในวันเดียว 50,712 ราย ติดเชื้อรวม 7.24 ล้านราย เสียชีวิตกว่า 208,000 ราย อินเดีย ติดเชื้อในวันเดียวกว่า 85,400 ราย ติดเชื้อรวม 5.9 ล้านราย เสียชีวิตกว่า 93,400 ราย บราซิลติดเชื้อในวันเดียว 32,670 ราย ติดเชื้อรวม 4.69 ล้านราย เสียชีวิตกว่า 140,700 ราย

คลินิกทุจริตบฯ บัตรทอง

สื่อนำเสนอ : นสพ.(มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า) เว็บไซต์(มติชน, เดลินิวส์, คมชัดลึก, ประชาไทย, สำนักข่าวไทย, acnews, thaiquote, newtv)

-นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. กล่าวถึงกรณีมีประชาชนจำนวนมากในพื้นที่ กทม. ไปที่สำนักงานเขตเพื่อทำเรื่องขอย้ายหน่วยบริการประจำหลังจากที่หน่วยบริการเดิมถูกยกเลิกสัญญา ว่า สิทธิการรักษาพยาบาลไม่ได้ถูกยกเลิก และ สปสช.ได้เตรียมมาตรการรองรับแล้ว โดย 18 คลินิกที่ถูกยกเลิกสัญญาตลอดแรก มีผู้ได้รับผลกระทบ 2 แสนคน สปสช.ได้จัดระบบรองรับเรียบร้อยแล้ว ส่วนที่เพิ่งยกเลิกสัญญาตลอดที่ 2 จำนวน 64 แห่ง มีผู้ได้รับผลกระทบประมาณ 8 แสนคน ในจำนวนนี้มีผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาในรพ.และผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ต้องรับยาต่อเนื่องประมาณ 30% เช่น ผู้ป่วยน้ำตาลต่ำ ผู้ป่วยล้างไต/ฟอกไต หญิงตั้งครรภ์ ซึ่ง สปสช.มีฐานข้อมูลและได้ประสานผู้ป่วยโดยตรงแล้วเพื่อให้สามารถเข้ารับการรักษาต่อเนื่อง แต่หากไม่ได้รับการติดต่อจากสปสช.สามารถส่งข้อความผ่าน Facebook สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ Facebook รู้จริงสิทธิบัตรทอง สปสช. กทม. เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้ติดต่อกลับโดยเร็ว ส่วนกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ต้องรับการดูแลต่อเนื่อง สปสช.ร่วมมือกับสำนักงานมัย กทม. ดูแลผู้ป่วยระหว่างรอหน่วยบริการใหม่ เบื้องต้นสามารถเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 69 แห่ง โดยไม่จำเป็นต้องขอใบส่งตัวหรือประวัติการรักษาจากหน่วยบริการเดิม สำหรับอีก 70% ที่สุขภาพยังแข็งแรงดี สามารถเข้ารับบริการที่หน่วยบริการเครือข่ายสปสช. ที่ใดก็ได้ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง และหน่วยบริการจะเรียกเก็บค่าบริการมาที่ สปสช. เอง

สื่อนำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า ตามสิทธิผู้ป่วย กำหนดให้สถานพยาบาลจะต้องอำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วยเข้าถึงข้อมูลของตน เมื่อผู้ป่วยต้องการขอรับประวัติการรักษา สถานพยาบาลจะต้องทำสำเนาเอกสารให้กับผู้ป่วยโดยไม่มีเงื่อนไข กรมฯ ได้ประสานกับรพ.และคลินิกที่ถูกยกเลิกสัญญา ซึ่งทุกแห่งพร้อมให้ความร่วมมืออำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วยเข้าถึงประวัติการรักษาด้วยความรวดเร็วและเหมาะสม หากพบสถานพยาบาลปฏิเสธให้ประวัติการรักษา สามารถแจ้งสายด่วนกรมฯ 1426

ความรุนแรงในโรงเรียน

สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ workpointtoday, linetoday

-นพ.วรตม์ โชติพิทยสุนนท์ โฆษกกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงกรณีเด็กอนุบาลถูกครูทำรุนแรง ว่า สิ่งแรกที่ต้องทำคือ พ่อแม่อาจจะพูดคุยกับลูกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน ถามลูกว่าเคยถูกรุ้รทำรุนแรงหรือไม่ ถ้าเด็กเคยถูกรุ้รทำรุนแรงจะมีอาการหวาดกลัว ไม่อยากไปโรงเรียน มีพฤติกรรมหรืออาการบางอย่าง ต้องพาไปปรึกษาจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาเพื่อหาข้อมูลและเยียวยาสภาพจิตใจ ส่วนทางโรงเรียนต้องเร่งหาข้อมูลผู้เกี่ยวข้องทั้งผู้กระทำและถูกกระทำ สอบสวนข้อมูลอย่างใกล้ชิดเพื่อหาทางช่วยเหลือเยียวยาเด็กนักเรียนอย่างทันทั่วถึงและช่วยคลายความกังวลให้กับผู้ปกครอง ขณะที่พ่อแม่ต้องพูดคุยกับลูกเป็นประจำ หากลูกยังหวาดกลัวไม่อยากเล่าให้ฟัง ก็ไม่ต้องรีบร้อน เพราะการให้ลูกเล่าเหตุการณ์ซ้ำๆ อาจทำให้เกิดการกระทบกระเทือนจิตใจได้

ผลกระทบสุขภาพจากเหมืองทอง

สื่อนำเสนอ : นสพ.แนวหน้า

-สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล แถลงข่าว "ผลของการฟื้นฟูสมองด้านทักษะการเรียนรู้ของเด็กในพื้นที่เสี่ยงสารโลหะหนัก : 3 ปี หลังหยุดประกอบการเหมืองทอง" โดยเด็กนักเรียนชั้น ป.4-ป.6 โรงเรียน 6 แห่งในชุมชนใกล้เคียงเหมือง 200 คน พบร้อยละ 36.1 มีสารหนูอินทรีย์เกินกว่า 35 มค.ก./ดล. ซึ่งไม่เกินค่าปกติ แต่ในปี 2562 ตรวจซ้ำโรงเรียนเดิมและระดับชั้นเดิม แม้ไม่ใช่เด็กนักเรียนคนเดิมแต่เป็นเด็กในพื้นที่ใกล้เคียงเช่นกัน พบสารหนูอินทรีย์ในเด็กเพียงร้อยละ 4.5 เช่นเดียวกับผลการตรวจสอบภาวะความบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) ในปี 2559 พบภาวะ LD ในเด็ก ร้อยละ 38.9 ปี 2562 ลดลงเหลือร้อยละ 22.2 สรุปในรอบ 3 ปีหลังปิดเหมือง 1.สารหนูที่พบในเด็กลดลงเกือบ 12 เท่า 2.เด็กที่ระดับสติปัญญาปกติแต่มีปัญหาวาดความบกพร่องทางการเรียนรู้ลดลงเกือบ 2 เท่า ประเด็นที่มาและปริมาณของสารหนูจะเกี่ยวข้องกับการเปิดและปิดเหมืองหรือไม่ หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมต้องติดตามตรวจสอบต่อไป

การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ

สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ

-พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ปัญหาสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุที่พบบ่อย ร้อยละ 52.6 เป็นโรคฟันผุที่ยังไม่ได้รับการรักษา ร้อยละ 36.3 เป็นโรคปริทันต์ และร้อยละ 16.5 เป็นรากฟันผุ นอกจากนี้ ยังพบว่าผู้สูงอายุร้อยละ 18 ต้องการใส่ฟันเทียมบางส่วน ร้อยละ 6.5 ต้องการ

ประเด็นข่าว

ใส่ฟันเทียมทั้งปาก และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 18.9 ในผู้สูงอายุ 80-85 ปี ซึ่งจากผลการสำรวจสภาวะทันตสาธารณสุข ในปี 2560 พบว่า ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่มีการสูญเสียฟันสูงที่สุด ค่าเฉลี่ยฟันแท้ในช่องปากประมาณ 19 ซี่/คน และผู้สูงอายุกว่าร้อยละ 60 เหลือฟันใช้งานไม่ถึง 20 ซี่ ดังนั้น การส่งเสริมให้คนไทยดูแลสุขภาพช่องปากอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เด็กจนเข้าสู่วัยสูงอายุจะช่วยลดปัญหาสุขภาพช่องปากได้ โดยควรลดกินอาหารหวาน เหนียว เนื่องจากจะเกาะติดผิวฟันเป็นเวลานาน ทำความสะอาดยาก เสี่ยงเกิดฟันผุ และควรหลีกเลี่ยงอาหารแข็ง เพราะอาจทำให้ฟันแตกขณะเคี้ยวได้ เน้นกินผักผลไม้ที่มีกากใย

สถิติการสูบบุหรี่ในเด็กเยาวชน

สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ไทยโพสต์

-ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ กล่าวในเวทีเสวนาหัวข้อ "ก้าวต่อไปแห่งการเปลี่ยนแปลง เพื่อสภาวะเด็กและเยาวชน" ว่า สถิติในช่วง 20 ปี ผู้ใหญ่มีแนวโน้มสูบบุหรี่ลดลง แต่นักสูบหน้าใหม่ยังไม่ลดลง ดังนั้น สังคมต้องร่วมมือกันเพื่อป้องกันเด็กติดบุหรี่ โดยเยาวชน 18-24 ปี สูบบุหรี่ถึง 20% พ่อแม่ครู IDOL ต้องเป็นแบบอย่างไม่สูบบุหรี่ นอกจากนี้ ยังมีความเข้าใจผิดมากกว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าแล้วจะเลิกบุหรี่มวนได้ ซึ่งไม่เป็นความจริง เพราะในบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินถึง 99% ดังนั้นสังคมต้องช่วยกันไม่สูบบุหรี่ภายในบ้าน ในโรงเรียน สถานที่สาธารณะ

อุบัติเหตุรถทัวร์ อสม.

สื่อนำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ผู้จัดการ

-นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าฯ นครราชสีมา เยี่ยมอาการผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถทัวร์ปรับอากาศ 2 ชั้น ชนกับรถบรรทุกพ่วง 18 ล้อ ที่ ต.ไชยมงคล อ.เมือง จ.นครราชสีมา ที่รพ.มหาราชชนครราชสีมา พร้อมเปิดเผยว่า มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 7 ราย บาดเจ็บ 50 ราย ในจำนวนนี้อาการสาหัส 2 ราย รักษาในรพ.ต่าง ๆ ใน จ.นครราชสีมา เช่น รพ.มหาราชชนครราชสีมา 20 ราย รพ.เทพรัตน์ 6 ราย รพ.กรุงเทพราชสีมา 5 ราย รพ.เซ็นแมรี 3 ราย รพ.มทส. 10 ราย รพ.ค่ายสุรนารี 6 ราย และรพ.ปักธงชัย 7 ราย ได้สั่งการว่าหากผู้บาดเจ็บมีอาการสาหัสให้รีบนำเข้ามารักษาที่รพ.มหาราชชนครราชสีมาทันที พร้อมประสานผู้ว่าฯร้อยเอ็ด ช่วยเหลือขนย้ายศพส่งกลับบ้านฟรี และจัดให้พักญาติผู้บาดเจ็บ

สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-น.ส.พัชรา ชมภูวิเศษ ประธาน อสม.จังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทั้ง 7 ราย รวมทั้งครอบครัวอสม.ที่ประสบภัยพร้อมตรวจสอบข้อเท็จจริงของการเดินทาง และเตรียมส่งทีมเจ้าหน้าที่เยี่ยมญาติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ ยืนยันว่าการเดินทางครั้งนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอสม. เป็นการเดินทางโดยมีบุคคลกลุ่มหนึ่งพาชาวบ้านและอสม.บางคนไปเที่ยว ซึ่งเป็นเรื่องของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะลงมาตรวจสอบ

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

☎ 0 2590 1311-2 📠 0 2591 8612-3 🌐 <http://pr.moph.go.th>

📺 fanmoph 📱 pr_moph 📷 healthmoph 📺 moph channel

